

บอร์ด ก.ค.ศ.ให้ชะลอสอบคัดเลือก รอง ผอ.สพท.-ผอ.โรงเรียน รอบปรับแก้เกณฑ์สรรหาให้สอดคล้องพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ฯ

นำเสนอเมื่อ : 21 ก.ย. 2565

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวตรีสุข เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไข ในการลดระยะเวลาการขอมัติวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 3,490 โรงเรียน จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี โดยขณะนี้ได้มีคณะกรรมการการลงไปกลั่นกรองวิทยฐานะของครูในพื้นที่แล้ว ซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจให้ครูในพื้นที่ห่างไกลยากลำบาก พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รับทราบการคืนอัตรากำลังของ ศษ. ทั้งระบบกว่า 18,546 อัตรา โดย ก.ค.ศ.ได้คืนอัตรากำลังกลับไปให้หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อทำการบรรจุแต่งตั้งแล้ว

รวมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารอัตรากำลังสายงาน การสอนในสถานศึกษา และเพื่อให้สถานศึกษามีครูครบชั้น ครบวิชา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สถานศึกษาสามารถกำหนดให้มีจำนวนครูในการจัดการเรียนรู้อตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างเวลา เรียนขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม ให้ปรับจำนวนอัตราครูชั้นต่ำในเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาเกิดความยืดหยุ่นต่อการจัดครูของสถานศึกษาที่เป็นไปตามความต้องการตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็น และเพิ่มความคล่องตัวในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูในสถานศึกษา โดยการปลดล๊อค เรื่อง การเรียงลำดับครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกระดับประถมศึกษา แต่สถานศึกษายังคงได้ครูครบวิชา ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารอัตรากำลังสายงานการสอนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

น.ส.ตรีสุข กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังให้ชะลอการตรวจสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) และผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมอบหมายให้ สำนักงานก.ค.ศ. ไปดำเนินการปรับแก้หลักเกณฑ์การสรรหา ให้สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ... ที่กำลังจะประกาศใช้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบการปรับแก้ส่วนการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA เพื่อให้สอดคล้องกับร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคสช. ฉบับใหม่ แต่ยังคงเปิดให้ยื่นขอมัติและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคม นี้

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [FOCUSNEWS](#) วันที่ 21 กันยายน 2565